

ตัวท่านตกอยู่ในสภาพเดียวกับ
เศรษฐีคนนี้หรือเปล่า เศรษฐีอยากเริ่ม
ต้นชีวิตใหม่ แต่ไม่มีโอกาสอีกแล้ว เขา
ไม่มีทางรอดพ้นโทษได้เลย สำหรับท่าน
ยังไม่สายเกินไป ท่านยังมีโอกาสอยู่
แล้วท่านจะปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดมือ
ไปหรือครับ ผมขอเตือนท่านว่าถ้าเป็น
อย่างนั้นก็เท่ากับว่าท่านกำลังรอให้เห็น
โลงศพก่อนแล้วจึงจะหลั่งน้ำตานะครับ

ท่านต้องการองค์พระผู้ช่วยให้
รอดไหมครับ พระเยซูคริสต์ทรงรักท่าน
ทรงร้องเรียกให้ท่านกลับใจสำนึกความ
ผิดบาปและรับพระองค์ไว้ด้วยความ
เชื่อมั่นว่าพระองค์คือพระผู้ช่วยให้รอด
ของท่าน ท่านจะปฏิเสธพระองค์หรือ
ครับ

ตู้ ปณ. 1117
ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10211

ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา “ผมยังไม่อยากตาย”

ผมมีเรื่องจะเล่า
ให้ท่านฟังเรื่องหนึ่ง เป็น
เรื่องจากพระคัมภีร์ลูกา
16:19-31 เกี่ยวกับ
เศรษฐีคนหนึ่งกับชายชื่อ
ลาซารัส เศรษฐีเป็น
คนร่ำรวย มีเงินทอง
มากมาย สวมใส่เสื้อผ้า
อย่างดีมีราคา ตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้
เขาไม่สนใจเรื่องพระเจ้า ไม่อยากรู้จัก
และไม่ไว้วางใจในพระองค์ ชอบแต่จะ
ใช้ชีวิตตามใจตัวเองเท่านั้น ส่วนลาซา
รัสเป็นคนขอทาน ต่ำต้อย เป็นแผลทั่ว
ตัวและแม้กระทั่งหมาก็มาเลียกินแผล
ตามตัวเขา อาหารของลาซารัสคือเศษ
ข้าวที่ตกจากโต๊ะอาหารของเศรษฐี ลา
ซารัสเป็นคนต่ำต้อยยากจนในโลกนี้ แต่
สำหรับพระเจ้าแล้วเขาเป็นคนมั่งคั่งและ
มีค่าเพราะเขาเชื่อและวางใจในพระเจ้า
ดังนั้นเมื่อลาซารัสตายเขาจึงได้อยู่กับ



พระองค์บนสวรรค์ ส่วนเศรษฐีเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ต้องทนทุกข์อยู่ในเปลวไฟนรกซึ่งลุกโชนอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันดับ



เศรษฐีได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟร้อนแรงเมื่อแหงนหน้าดูและเห็นลาซาร์สอยู่บนสวรรค์จึงร้องขอ

ความเมตตาจากอับราฮัมว่า “ขอใช้ลาซาร์สเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นข้าพเจ้าให้เย็นหน่อยเถิด เพราะข้าพเจ้าตร้าทุกข์ทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้” แต่อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้าไม่ยอมเชื่อวางใจในพระเจ้า แต่ลาซาร์สไม่ได้เป็นอย่างเจ้า เขาจึงได้รับการเล่าโลมใจ และเจ้าก็ต้องการได้รับความทุกข์ระทม นอกจากนั้นระหว่างเรากับพวกเจ้าก็มี เหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ ใครจะข้ามมาถึงเราก็ไม่ได้” ได้ยินอย่างนั้นเศรษฐีจึงร้องขอต่ออับราฮัมว่า “ถ้าอย่างนั้น ขอท่านใช้ลาซาร์ส

ไปยังบ้านของข้าพเจ้า ให้เขาเตือนพวกพี่น้องของข้าพเจ้า พวกเขาจะต้องยอมฟังลาซาร์สที่ฟื้นคืนชีวิตใหม่แน่ๆ” แต่อับราฮัมตอบว่า “ถ้าเขาไม่ฟังพระคำของพระเจ้าแล้ว แม้มันหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ”

เห็นได้ว่าตอนที่มิชีวิตอยู่เศรษฐีไม่เชื่อฟังพระเจ้า เขาไม่ยอมให้พระองค์ทรงนำ ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ เขาใช้ชีวิตตามใจชอบของตัวเอง เอาแต่สนุกไปวันๆ ตอนนั้นเขาสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากทำได้ แต่เมื่ออยู่ในนรกเขามีได้แต่เพียงความรู้สึกเวทนาสงสารตัวเองเท่านั้น

ความทุกข์ทรมานในนรกทำให้เขาอยากย้อนกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้แก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดในชีวิต แต่ถึงเวลานั้นมันก็สายไปเสียแล้ว เขาทำนองสภาพที่ว่า “ไม่เห็นใจองศพ ไม่หลังน้ำตา” อยากร้อย่างนั้น